

Phát huy tinh thần đoàn kết...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai, việc tham gia khám chữa bệnh từ xa đã kịp thời hội chẩn các trường hợp bệnh khó, nguy kịch... Thực hiện tốt các quy định, thủ

tục khám chữa bệnh ở tất cả các cơ sở y tế, quan tâm thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo, cho trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế trong tỉnh luôn kết nối, liên thông bảo đảm hỗ trợ

chuyên môn từ trung tâm y tế huyện xuống trạm y tế xã và từ bệnh viện tuyến tỉnh đến bệnh viện tuyến huyện. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh đã triển khai hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn

chíp, 12/12 (100%) bệnh viện đa khoa tuyến huyện là bệnh viện hạng 2, 100% trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia về y tế cơ sở. Cùng với đó là 9 bệnh viện tu nhân và hàng trăm phòng khám đa khoa, chuyên khoa đang hoạt động hiệu quả, tạo thuận lợi để người dân thụ hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng từ cơ sở, hạn chế việc chuyển tuyến và giảm chi phí điều trị cho người bệnh.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, Thái Bình là một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong việc chủ động ngăn chặn từ xa các dịch bệnh nguy hiểm; kiểm soát và không chế thành công dịch bệnh trên địa bàn, không để các dịch bệnh lớn xảy ra; các dịch bệnh nhỏ lẻ được xử lý kịp thời. Công tác tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, công tác dân số và phát triển, phòng, chống HIV/AIDS, an toàn thực phẩm... được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Trải qua 10 năm (2015 - 2025), tình hình sức khỏe của Nhân dân trên địa bàn tỉnh được cải thiện, chất lượng dân số được nâng lên rõ rệt, nhiều chỉ số sức khỏe tốt hơn so với vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước: 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn theo Bộ

tiêu chí quốc gia về y tế; bình quân 14 bác sĩ/vạn dân, cao hơn so với trung bình vùng (11,9) và cả nước (11,1); 42,9 giường bệnh/vạn dân, cao hơn so với trung bình vùng (23,8) và cả nước (30,3); hầu hết các chỉ tiêu lĩnh vực y tế của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra...

Luôn xác định nhân lực là yếu tố then chốt, đóng vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tỉnh Thái Bình đã và đang quan tâm phát triển nguồn nhân lực y tế đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng với trình độ, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thái Bình là địa phương có nguồn nhân lực y tế chất lượng với thể mạnh là Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đến nay với hơn 7.540 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó số bác sĩ là hơn 1.700 người, với rất nhiều tấm gương tiêu biểu "Luơng y như từ mẫu" nhiệt huyết, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, luôn đặt tình mạng, sức khỏe của Nhân dân lên trên hết. Đặc biệt, đang tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ y tế với trách nhiệm cao cả với toàn xã hội và Nhân dân, những "chiến sĩ áo trắng"

tỉnh nhà ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu, chiến đấu với dịch bệnh, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, nhờ vậy số ca nặng và tử vong do Covid-19 tại tỉnh được hạn chế ở mức rất thấp (0,026% so với toàn quốc là 0,4%). Cũng trong hoàn cảnh đặc biệt đó, đã có hơn 800 cán bộ y tế, sinh viên y khoa của Thái Bình có mặt trực tiếp tại các bệnh viện dã chiến ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang... để cùng Nhân dân cả nước tham gia chống dịch.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và gửi lời tri ân sâu sắc đối với những thành tích, cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động ngành y tế Thái Bình đã đạt được trong thời gian qua.

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng đưa Thái Bình trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực đồng bằng sông Hồng, cả hệ thống chính trị tỉnh, ngành y tế cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển, cụ thể:

Trước hết, tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế nhằm thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu của người bệnh, hướng tới sự hài lòng, tin yêu, quý trọng của người dân cả trong và ngoài tỉnh.

Thứ hai, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ y tế, đặc biệt là chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai rộng rãi hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử, sử dụng AI trong chẩn đoán và điều trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa quy trình chăm sóc người bệnh.

Thứ ba, quan tâm phát triển hệ thống y tế cơ sở, xác định đây là giải pháp quan trọng nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; đầu tư, nâng cấp trạm y tế xã, bệnh viện huyện, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản ngay tại địa phương; đẩy mạnh các chương trình y tế dự phòng, giáo dục sức khỏe cộng đồng để ngăn ngừa các bệnh tật từ giai đoạn sớm.

Thứ tư, tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực

là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực ngành y tế; có các chính sách thiết thực để thu hút mạnh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc trong ngành y tế Thái Bình.

Thứ năm, ban hành cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư, ưu tiên hỗ trợ đầu tư vượt trội để phát triển dịch vụ y tế, công nghiệp dược - sinh học. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp dược - sinh học và thu hút đầu tư, phát triển thành trung tâm công nghiệp dược hàng đầu cả nước...

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm, chia sẻ, ủng hộ và đồng hành cùng các hoạt động của ngành y tế Thái Bình. Đồng thời, tin tưởng rằng trước vận hội lớn trong kỷ nguyên vươn mình, với nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ nhưng cũng đầy thách thức, ngành y tế Thái Bình và đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, thực hiện tốt sứ mệnh trị bệnh cứu người, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội.

NGÀNH Y TẾ THÁI BÌNH

70 năm xây dựng, đổi mới và phát triển

Trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển, bên cạnh những thuận lợi, ngành y tế Thái Bình cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp của các ngành, địa phương, sự động viên, tin tưởng từ người bệnh và sự nỗ lực, chung sức chung lòng của các thế hệ cán bộ, nhân viên trong ngành, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm chính của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.



Đồng chí Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thái Bình được đánh giá là một trong những tỉnh duy trì, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng. Những năm qua, hệ thống y tế dự phòng tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, ứng phó kịp thời với nhiều đại dịch, dịch bệnh nguy hiểm; thực hiện hiệu quả các chương trình y tế mục tiêu. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh, ngành đã chủ động cập nhật, phân tích, cảnh báo, dự báo, tham mưu, đề xuất, phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động ứng phó. Nhờ đó, nhiều dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được dự phòng sớm, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời, không chế hiệu quả như: cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, sởi, sốt rét, Covid-19. Với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, Thái Bình đã có Labo xét nghiệm hóa lý đạt tiêu chuẩn ISO 17025, Labo hóa sinh đạt ISO 15189. Từ đó, triển khai được những xét nghiệm vi sinh, hóa sinh

kỹ thuật cao. Khi công tác dân số chuyển trọng tâm từ dân số - KHHGD sang dân số và phát triển, ngành đã kịp thời tham mưu, triển khai nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả: Quy mô dân số trên địa bàn tỉnh từng bước ổn định, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm. Công tác an toàn thực phẩm được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm đáng lo ngại. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình y tế mục tiêu như: phòng, chống phong, lao, sốt xuất huyết, tiêm chủng mở rộng, sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp... đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trước yêu cầu hội nhập, phát triển và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, công tác khám chữa bệnh đã có sự đổi mới, chuyển biến rõ rệt cả về ý thức lẫn

chuyên môn. Ngành đã chú trọng phát triển mạng lưới khám chữa bệnh bảo đảm tinh hệ thống, hoạt động hiệu quả giữa các tuyến điều trị; giữa các bệnh viện công lập và ngoài công lập; giữa y học hiện đại với y học cổ truyền. Chất lượng khám chữa bệnh, phục hồi chức năng cho nhân dân ngày càng được nâng lên. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh ngày càng khẳng định được vị thế của mình, phát triển được nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu như: phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch, kỹ thuật xạ trị điều trị ung thư, phẫu thuật sọ não, cột sống..., trong đó nhiều kỹ thuật trước đây chỉ có thể thực hiện tại tuyến trung ương, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tỉnh, giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến, giảm bớt chi phí cho gia đình người bệnh trong quá trình điều trị. Tại các bệnh viện tuyến huyện cũng đã có sự bứt phá, phát triển nhanh, mạnh

mẽ, nhất là sự thăng hạng của 4 bệnh viện từ hạng 3 lên hạng 2 và việc nâng cao chất lượng chuyên môn, giúp người bệnh tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao như chạy thận nhân tạo, phẫu thuật nội soi... Điều này giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình điều trị. Mỗi năm, các bệnh viện trong tỉnh đón tiếp, khám bệnh cho gần 3 triệu lượt người, điều trị nội trú cho gần 400 nghìn lượt người. Tỷ lệ khỏi bệnh và đỡ đạt trên 90%. Cùng với y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, chất lượng quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở các trạm y tế xã cũng không ngừng được cải thiện.

Để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, tạo sự thuận lợi trong việc quản lý, giám sát thực hiện chính sách, hạn chế tối đa nguy cơ sai sót, công tác chuyển đổi số được các đơn vị y tế tích cực triển khai. Hiện ngành cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị cung cấp các dịch vụ hiện đại như: Kiosk thông minh, thanh toán khám dùng tiền mặt, lấy số thứ tự để khám... Từ sự quan tâm của trung ương, tỉnh, hệ thống y tế của Thái Bình ngày càng được củng cố, phát triển. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế của tỉnh được quan tâm đầu tư, nâng cấp; trình độ đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế từng bước được nâng cao. Bình quân toàn tỉnh có 14 bác sĩ/vạn dân; 42,9 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ bác sĩ, được sĩ có trình độ sau đại học đạt trên 38%. Tình hình sức khỏe của nhân dân trong tỉnh được

cải thiện, chất lượng dân số từng bước nâng lên, nhiều chỉ số sức khỏe đạt ở mức cao so với bình quân chung cả nước. Tuổi thọ trung bình của người dân Thái Bình đạt 75,4 tuổi; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,3%; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng với 12 loại vắc-xin đạt 95%; 85% dân số được quản lý sức khỏe; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về cân nặng/tuổi giảm còn 8,4%, về chiều cao/tuổi giảm còn 10,2%... Kết quả đạt được là niềm tự hào và là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, quyết tâm cao của hệ thống y tế các tuyến trong suốt những năm qua.

Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là trách nhiệm, nhiệm vụ song cũng là sứ mệnh thiêng liêng, cao cả của người thầy thuốc. Giai đoạn tới, nhiệm vụ của ngành là xây dựng, phát triển mạng lưới cơ sở y tế từng bước hiện đại, đồng bộ, bảo đảm phát triển cân đối, hài hòa giữa khám chữa bệnh với y tế dự phòng; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, hướng tới đưa Thái Bình trở thành trung tâm y tế chất lượng cao trong vùng đồng bằng sông Hồng... Khó khăn, thử thách vẫn còn ở phía trước, song với sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh, sự quyết tâm cao của toàn ngành; sự đoàn kết, đồng lòng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và sự tin tưởng của nhân dân, ngành y tế Thái Bình sẽ có những bước tiến mới, phát triển mạnh mẽ, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, đạt được nhiều kết quả trong kỷ nguyên mới.

Tiến sĩ PHẠM QUANG HÒA
Tỉnh ủy viên,
Giám đốc Sở Y tế

Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Nguyễn Trọng Bình, nguyên Giám đốc Sở Y tế Thái Bình



Thời điểm tôi còn công tác, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, có lúc công suất sử dụng giường bệnh ở một số bệnh viện vượt trên 200%. Đến năm 2012, số giường bệnh/vạn dân mới chỉ đạt 20,6 giường bệnh/vạn dân. Hệ thống y tế dự phòng cũng chưa phát triển như hiện nay. Song, trong điều kiện khó khăn ấy, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác y tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Những năm gần đây, tôi thấy ngành y tế đã có sự bứt phá và phát triển mạnh mẽ cả về lĩnh vực khám chữa bệnh và y tế dự phòng. Cơ sở vật chất được đầu tư, chuyển đổi số được đẩy mạnh, nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được triển khai, chất lượng điều trị được nâng cao. Các bệnh không lây, điều trị hiệu quả ngay từ cơ sở, giảm tỷ lệ biến chứng, tử vong... Từ kết quả đạt được, tôi tin rằng ngành y tế sẽ có bước phát triển vững chắc hơn trong thời gian tới.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Tạ Xuân Thảo, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh



Kỹ thuật cao, chuyên sâu mà trước đây chỉ tuyến trung ương mới làm được.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình



Hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo, trở thành nơi "Trao chất lượng - nhận niềm tin", là địa chỉ tin cậy của người bệnh. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, điều trị, cùng với việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, Bệnh viện đã chú trọng đào tạo nhân lực, phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số... Hiện bệnh viện là một trong những đơn vị trên toàn quốc tiên phong triển khai bệnh án điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện. Chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao. Ngày điều trị trung bình đã giảm từ 19 ngày (năm 2021) đến nay còn 16 ngày. Kết quả, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt khó vươn lên, phát triển Bệnh viện "chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại và chuyên sâu trên nền tảng y học cổ truyền đã đi vào đời sống", góp phần cùng các đơn vị y tế trong tỉnh đưa ngành y tế Thái Bình ngày càng phát triển.

Bác sĩ Bùi Thị Hiền, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng



Sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa quy tắc giao tiếp, ứng xử; duy trì, phát triển các kỹ thuật mới, chuyên sâu, phục vụ người bệnh.

Bác sĩ Tô Thanh Bình, Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải)



Công tác ở tuyến y tế cơ sở, là nơi gần dân, sát dân, thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, bên cạnh những thuận lợi, cán bộ, nhân viên y tế cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là thời điểm chống dịch Covid-19. Mặc dù điều kiện làm việc còn thiếu về trang thiết bị, địa bàn rộng, dân số đông song chúng tôi luôn quyết tâm vượt khó với tinh thần cao nhất để góp phần nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Khó khăn nào rồi cũng qua đi, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân vẫn là nhiệm vụ lâu dài và là sứ mệnh cao cả nhất mà chúng tôi luôn ghi nhớ.